
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2. นายเตรยีม  แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

6. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7. นายสมาน  หงษ์ค าดี สมาชิกสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

8. นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

9. นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

10. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

11. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสิต  บุญเสนา 

2. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3. นายอนัน   ค าพร เลขานุการนายก  อบต. อนัน   ค าพร 

4. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

5. จา่สิบตรีตุลา  ผู้นวนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จา่สิบตรีตุลา  ผู้นวนงาม 

6. นางนฤมล  ไวแสน นักวิชาการศกึษา นฤมล  ไวแสน 

7. นายประยุทธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่  ม.4 ประยุทธ  กันโยทา 

มผีูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสันต ์นาสมพงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมจงึขอ

เชญิ นายสมใจ ดาหนองเป็ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   เรื่องงานบุญกระธูป อ าเภอหนองบัวแดง และงานบุญทอดเทียนพรรษา ใน

วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ บ้านหว้ยข่าเฒ่า ม.2 

นายก  อบต. -   เรื่องการเพิ่มศักยภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 อบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ในระหว่าง

วันที่  6–8 กันยายน 2565 เดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย และจังหวัด

หนองคาย 

 -   เรื่องการส่งรายชื่อ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปีนี้ มีปัญหาเรื่องการจัดซื้อ

วัคซีน ท าให้การด าเนินการล่าช้า ตอนนี้ได้ประสานไปเบื้องต้นแล้ว น่าจะได้รับ

วัคซีนเร็วๆ นี ้ส่วนจะเป็นวันไหนจะแจ้งท่านผู้น าประชาสัมพันธ์ตอ่ไป 

 -   เรื่องกีฬา “ท่าใหญ่สัมพันธ์” ครั้งที่ 19 วันที่ 15 กันยายน 2565 อบต. ได้สสี้ม 

 -   เรื่องการประชุมเตรียมงานกระธูป เตรียมท าต้นกระธูป และเรื่องนางร า จะ

ประชุม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 -   เรื่องปลูกต้นไมท้ดแทน ณ ป่าโนนยอ วันที่ 13 กันยายน 2565 
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 -   เรื่องการมอบเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและเงินพเิศษรัฐบาล วันที่ 2 กันยายน 2565 

 -   เรื่องโครงการ บ้านโนนศรีสง่า–ต.วังชมพู งบประมาณหลายล้าน ซึ่งแอสฟัลติก  

จ านวน 3 ช่วง ความยาว 2,290 เมตร ถนน คสล. ยาว 235 เมตร งบประมาณ

จาก อบจ. ผา่นวาระแรกไปแล้ว และถนน คสล. ม.4 , ม.5 ผา่นเรียบร้อยแลว้ 

 -  เรื่องการประชุมแผน ให้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านละ 4 คน ซึ่งเป็นโครงการอ าเภอ

หนองบัวแดงด าเนินการ ส่วนการแต่งกาย ชุดสุภาพ ประชุมในวันที่ 25 สิงหาคม 

2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 -   ขอเชิญเป็นเจ้าภาพในงานกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ ที่ต าบลวังชมภู 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 

สิงหาคม 2565 แล้ว มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการประชุม 

หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่

แล้ว ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องการกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ    เชญิคณะผูบ้ริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก  อบต.  ชีแ้จง 

    แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที่ 9/2565  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   22 สิงหาคม 2565 

เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ด้วยคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เพื่อขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ที่ยัง

ไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้ 1,240,000.- บาท   
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ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 40 เมตร หรอืมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 320 

ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย 

2. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลท่า

ใหญ่ ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้ 897,000.- บาท   

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  

215.40 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด พร้อมป้าย

โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้  2,137,000.- บาท   

เหตุผล 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอ

อนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก          

ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน

ระยะเวลาหนึ่งปี เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต  บุญเสนา   
   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม

เป็นเงินทั้งสิน้ 2,137,000.- บาท ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัติ รับรองเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

   4.2  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะผูบ้ริหารช้ีแจง 

นายก อบต.  ชีแ้จงรายละเอียด 
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แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที่ 10/2565  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   22 สิงหาคม 2565 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้

พิจารณา ดังตอ่ไปนี ้ 

   โอนลด จ านวน 2 รายการ 

งานไฟฟ้าและประปา 

งบอุดหนุน  

หมวดรายจา่ย เงนิอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอหนองบัวแดง 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ในเขตต าบลท่าใหญ่ อ าเภอ

หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยอดคงเหลือ เป็นเงิน 174,492.13.- บาท โอนลด 

174,000.- บาท 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ 

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการจัดท าแนวกันไฟรอบป่าโนนยอ   

ตั้งไว้ 48,000.- บาท  โอนลด 22,000.- บาท 

โอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิน้ 196,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหก

พันบาทถ้วน) 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

งบลงทุน 

หมวดราจ่าย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
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1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนางมะเม็ด แก้วพิมพ์-สี่

แยกกลางบ้าน บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   

ตั้งไว้ 196,000.- บาท  

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 

จ านวน 1 ป้าย 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

196,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ในการพิจารณาการโอน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จ านวน 1 โครงการ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึง

ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและ เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ

เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อ

พิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต  บุญเสนา      

   (นายโกสิต  บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนลด จ านวน 2 รายการ รวม

เป็นเงินทั้งสิน้ 196,000.- บาท ขอให้ยกมือขึ้น 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัติ รับรองเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 
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ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 196,000.- บาท ขอให้ยก

มอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัติ รับรองเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม ท่านใดมีขอ้สงสัยหรอืปัญหาที่จะน าเสนอหรอืไม่ 

นายประดิษฐ์ ถาวงษ์กลาง  ส.อบต. ม.2 เรื่องซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์จะเริ่มซ่อมไฟฟ้าวันไหนครับ 

นางนวลจันทร์  อินกลาง  ส.อบต. ม.8 เรื่องถนนสายบ้าแม่บัว อ านาจ-บ้านนายวีรยุทธ ธรณี ประชาชน

สัญจรล าบากค่ะ 

นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง  ส.อบต. ม.7 ขออนุญาตขอรายชื่อท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารร่วมเป็น

กรรมการท าบุญกฐิน วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ บ้านภูนกเขียน 

ประธานสภาฯ เชญิท่านนายก อบต. ตอบค าถามท่านสมาชิกสภา อบต. 

นายก อบต. ตอบค าถาม 

- เรื่องการซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์อาจล่าช้ากว่าเดิม เพราะขั้นตอนการท างาน

เพิ่มขึ้น คือ ช่างต้องออกส ารวจก่อนว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนเสียหายบ้าง ถ้าจะ

จัดซื้ออุปกรณ์ได้ และท าการซ่อมแซมอีกที ท าให้การท างานช้ากว่าเดิม ส่วน

การแจ้งให้แจ้งเฉพาะจุดส่วนอุปกรณ์ตัวไหนเสียหายใหเ้ป็นหนา้ที่ของช่าง 

นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ที่ให้ความอนุเคราะหโ์ครงการ 

 แอสฟัลติกของ ม.5 ได้ผ่านสภา อบต. วันนีค้รับ 

นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง  ส.อบต. ม.7 ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. ที่ให้น ารายชื่อไปเป็น 

 กรรมการบุญกฐินบ้านภูนกเขียน 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9 เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

ผูร้ับรอง 1.  นายประมงค ์ สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 

 2.  นายสัมฤทธิ์  บัวขาว  ส.อบต. ม.5 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอกีหรือไม่ ในเมื่อไม่มี เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว และ

มีผู้เสนอปิดประชุม มีผู้รับรองแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและ

ผู้เข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  รับรองเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ปิดประชุมเวลา   16.00  น. 
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ลงช่ือ     คมสันต์   นาสมพงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ     สมาน   หงส์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงสค์ าดี) 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และมีมติรับรองการประชุม

คราวที่แล้ว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  

พ.ศ. 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 

 

ลงช่ือ   สมใจ   ดาหนองเป็ด    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 


